



ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ตามที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีประกาศฯ ฉบับลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคนพิการ เพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรีได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมิได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาให้จบการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครหรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบมิได้เป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตั้งแต่นั้น

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี กำหนดวันสอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๒ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดดังนี้

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

-สุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาวแบบและทรงสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น

-สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง แบบและทรงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้นเท่านั้น

๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก ที่กำหนดไว้ตามประกาศจังหวัดปราจีนบุรีฉบับนี้

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันประเมินสมรรถนะ หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

๔. ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดเท่านั้น

๕. ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด

๖. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบออกจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบ

๗. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจจะถูกพิจารณาสั่งงดการสอบได้ทันที หรือสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะฯ

จังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๒ หรือทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/prachinburi หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัครงาน” และ Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางนงลักษณ์ เชื้อภักดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดปราจีนบุรี

ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นางสาวรักชนก โกสุมสุวรรณค์	
๐๐๒	นางสาวสาธิตา ชื่นอารมย์	